

เล็งจ่ายเงิน26ธันวาคม ช่วยสวนยาง ชดเชยไร่ละ1,800บาท กฤษฎาเซ็นเข้ากรม.อนุมัติ โยงปาล์ม-ข้าวโพดครบเซต

รมว.เกษตรฯ เล็งจ่ายเงินชดเชย
ช่วยชาวสวนยาง ไร่ละ 1,800 บาท
ส่งท้ายปีเก่า พร้อมเซ็นแพ็คเกจ
กรม.อัดงบช่วยรวมไปทั้ง
“ปาล์ม- ข้าวโพด” ครบเซต เป็น
ของขวัญปีใหม่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม นายกฤษฎา
บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า

▶▶▶ ต่อ : สวนยาง -หน้า 10

สวนยาง

ในวันที่ 4 ธันวาคม จะเสนอคณะ
รัฐมนตรี (กรม.) พิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
(กนย.) ในโครงการบรรเทาความเดือดร้อน
เกษตรกรชาวสวนยางพารา จ่ายชดเชย
ไร่ละ 1.8 พันบาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่
งบกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท โครงการ
รณรงค์สร้างถนน 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร
ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวม 9.2 หมื่นล้านบาท และ

แบ่งเป็นงบชื้อน้ยางจากเกษตรกร
1.6 หมื่นล้านบาท ดุดชื้อน้ยางออก
จากตลาด 1.4 ล้านตัน และโครงการ
ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร สหกรณ์
ให้มีบทบาทรักษาเสถียรภาพราคา
ยางพารา เป็นเงินสินเชื่อ 5 พันล้าน
บาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)ให้สหกรณ์
กู้ดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ไปรับชื้อน้ยาง
จากเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางส่งออก และ
มาตรการชื้อปช่วยชาติ ให้ประชาชนที่
ชื้อล้อยางผลิตในประเทศ นำไปหักภาษี
เงินได้

ภายในวันที่ 26 ธันวาคมนี้ จะเริ่ม
จ่ายเงินให้เกษตรกรได้เพื่อเป็นของขวัญ
ปีใหม่แก่ชาวสวนยางทั่วประเทศ ส่วน
โครงการทำถนนยางพาราทุกหมู่บ้าน
เบื้องต้นประมาณ 7.5 หมื่นกิโลเมตร
จะได้แบบสเปกจากกรมทางหลวง วันที่
10 ธ.ค. เป็นแบบก่อสร้างถนนงานดิน
ซีเมนต์ผสมยางพาราซึ่งเป็นถนนดินลูกรัง
อัดแน่นผสมยางพาราและผงปูนซีเมนต์
ในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีลักษณะดินแตกต่างกัน

อัตราส่วนผสมจึงแตกต่างกันบ้าง

พร้อมกันนี้จะเสนอ กรม. รับทราบ
การเพิ่มพื้นที่จังหวัดที่ร่วมโครงการสาน
พลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 4 จังหวัด
ได้แก่ มุกดาหาร เลย อานาจเจริญ และ
ยโสธร จากเดิมมีเข้าร่วมโครงการ 33
จังหวัด รวมเป็น 37 จังหวัด

ขณะนี้หลายจังหวัดเริ่มปลูกแล้ว
นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมือจากเอกชนอย่างดี
ทั้งสมาคมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของไทยใน
การเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรและสมาคม
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ซึ่งจะรับชื้อผลผลิต
ทั้งหมดในโครงการ โดยให้ราคาตาม
กลไกตลาด รับประกันไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ
8 บาท ที่ความชื้น 14.5% ขณะนี้
มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วรวม
พื้นที่กว่า 750,000 ไร่ มีเป้าหมายจะ
ผลัดดันให้ถึง 1 ล้านไร่ เพื่อเป็นต้นแบบ
สำหรับการขยายผลพื้นที่เพิ่มพื้นที่ปลูก
ในปีหน้า

นายกฤษฎากล่าวอีกว่าจะเสนอ
กรม. พิจารณาโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ตาม
มติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน
แห่งชาติ รวมทั้งจะประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันปาล์มไปใช้ เพื่อลด

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 4 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13737

หน้า: 1 (ล่าง), 10

Col.Inch: 70.12

Ad Value: 63,108

PRValue (x3): 189,324

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เล็งจ่ายเงิน 26 ธันวาคม ช่วยสวนยางชดเชยไร่ละ 1,800 บาท

ปริมาณปาล์มในสต็อก มันใจจะทำให้
ราคาปรับตัวสูงขึ้น

โดยนำโครงการสร้างความเข้มแข็งให้
แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มคณะกรรมการ
นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)
ครั้งที่ 4/2561 มีมติให้ดำเนินมาตรการ
เร่งด่วนในการช่วยเหลือค่าครองชีพ
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่ง
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ งบประมาณ
รวมกว่า 3,458 ล้านบาท แบ่งเป็น
งบที่จ่ายให้เกษตรกร 3,375 ล้านบาท
งบชดเชยต้นทุนเงินของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ซึ่งจะสำรองจ่ายเงินให้เกษตรกร
ไปก่อน อัตราต่ำสุดของอัตราดอกเบี้ย
ฝากประจำ 6 เดือน (FDR)+1 รวม
ประมาณ 73.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการของธ.ก.ส. รวม 1.5
ล้านบาท และงบบริหารโครงการ วงเงิน
8.3 ล้านบาท

ค่าครองชีพดังกล่าวจะจ่ายให้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มที่มีปาล์มน้ำมัน
ซึ่งให้ผลผลิตแล้ว (อายุมากกว่า 3 ปี)
150,000 ราย พื้นที่รวมทั้งประเทศ 2.25
ล้านไร่ โดยเป็นการช่วยเหลือตามพื้นที่
ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 1.5 พันบาท ไร่ละ
ไม่เกิน 15 ไร่ ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน้ำมันกับกรมส่งเสริมการเกษตร
ภายในเดือนธันวาคม 2561 กรณีที่
ขึ้นทะเบียนไว้แล้วให้มาปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันที่สำนักงานเกษตรอำเภอและ
จังหวัด ทั้งนี้ต้องปลูกปาล์มในพื้นที่มี
เอกสารสิทธิ รวมถึงปลูกในพื้นที่ให้สิทธิ
ตามหนังสือของกรมป่าไม้ 47 รายการ
วงเงิน 3,375 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกร
สามารถรักษาคุณภาพผลผลิตไว้ได้
ไม่ต้องรีบตัดปาล์มขาย มีระยะเวลาให้ผล
ปาล์มสะสมน้ำมันได้มากกว่าร้อยละ 18
ตามมาตรฐานจึงค่อยตัด